



Nebikon, ngày 28.07.2021

Tâm Thư Kêu Gọi

V/v: *Thành lập Quỹ Từ Thiện Xã Hội Chùa Viên Minh – Thuy Sĩ*

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Kính gửi quý đồng hương Phật tử,
Kính gửi cộng đồng Việt Nam tại Thuy Sĩ,
Kính thưa quý vị,

Ca dao Việt Nam của chúng ta có câu:

*«Anh em như thể tay chân.
Rách lành đùm bọc đỡ hay đỡ đần».*

Nếu có sự tư duy sâu sắc, chúng ta sẽ nhận ra rằng không chỉ anh em cùng chung huyết thống mới là anh em của chúng ta. Một gia đình có cha mẹ và những người con, đó chỉ là một gia đình nhỏ trong một thế giới hơn bảy tỷ người mà thôi. Nếu nhìn với trái tim rộng mở, chúng ta sẽ thấy trái đất xanh này và hơn bảy tỷ người sống trong đó chính là một đại gia đình và mỗi người sống trong đó đều là anh em của chúng ta cả. Chẳng phải máu đều đỏ, nước mắt cùng vị mặn hay sao? Vậy nên, làm sao chúng ta có thể an vui, khi anh em hay gia đình chúng ta gặp hoạn nạn?

Hơn thế nữa, Từ Bi chính là trái tim của đạo Phật. Từ bi chính là nhân của sự giải thoát, giác ngộ. Là một Phật tử chúng ta phải nguyện phát tâm đại từ đại bi đến tất cả chúng sanh muôn loài mới xứng đáng: *«Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh».*

Từ lâu, Chùa Viên Minh tại Thuy Sĩ đã ấp ủ muốn lập một **Quỹ Từ Thiện Xã Hội** để có thể giúp đỡ đến những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Hiện tại, đất nước Việt Nam đang phải chịu nạn dịch Covid-19 hoành hành khắp nơi. Nhìn thấy khủng hoảng nơi quê nhà, không sao khỏi lòng lo lắng!

Chùa Viên Minh thiết tha kêu gọi lòng từ hảo tâm của cộng đồng Việt Nam tại Thuy Sĩ hãy chung tay chia sẻ nỗi đau của quê hương.

Xin quý vị gửi tịnh tài vào Konto của Chùa Viên Minh **IBAN: CH32 0077 8010 7521 0940 5**

Và xin ghi rõ “**Quỹ Từ Thiện**”, tiếng Đức "*Spenden für wohltätige Zwecke*", hoặc về Chùa gặp Phật tử Thiện Châu (Cô Trinh) để góp bằng tiền mặt. *Nếu vị nào cần giấy chứng nhận để trừ thuế xin ghi rõ họ, tên và địa chỉ khi cúng dường để chùa gửi chứng nhận cho quý vị khai thuế với nhà nước Thuy Sĩ tùy theo Kanton.*

Chùa Viên Minh xin trân trọng kính chúc cộng đồng Việt Nam sức khỏe dồi dào. Cầu nguyện cho bệnh dịch chóng qua mau trả lại cho thế giới một sự bình yên an lạc.

Trân Trọng

Chùa Viên Minh

Ghi Chú: Hình thức chia sẻ hiện tại, Chùa Viên Minh sẽ gửi tịnh tài về BTT Chùa Phước Khánh tại Quảng Nam để nhờ giúp phân phát những nơi cần và khó khăn. Lần chuyển khoản đầu tiên sẽ vào tuần thứ nhất của tháng 8.2021.